

Kế Hoạch Tự Lực Cảnh Sinh

Sử dụng mẫu này để lập kế hoạch tự lực cảnh sinh của anh chị em. Vị giám trợ, chủ tịch chi nhánh, chủ tịch Hội Phụ Nữ, chủ tịch nhóm túc số các anh cả, hoặc các vị lãnh đạo khác có thể phụ giúp anh chị em.

Thông Tin về Tín Hữu

Họ và Tên

Bước 1: Nhu cầu của tôi là gì?

Những nhu cầu cấp bách có thể gồm thức ăn, quần áo, sự chăm sóc về y tế hoặc tình cảm, hoặc nhà ở. Những nhu cầu dài hạn có thể gồm học vấn hoặc cải thiện việc làm. Xác định nhu cầu của anh chị em trong khoảng trống dưới đây.

Bước 2: Thu nhập và các chi phí của tôi là gì?

Thu nhập hằng tháng

Thu nhập từ tất cả những người trong gia đình	
Các nguồn tài chính khác (gia đình, những nguồn khác)	
Trợ giúp của chính phủ (tài chính, thức ăn, tiền nhà, và vân vân)	
Tổng cộng	

Chi phí hằng tháng

Tiền thập phân, các cửa lễ		Số tiền trả các món nợ	
Thức ăn		Quần áo	
Tiền nhà		Điện, nhiên liệu	
Nước		Quỹ khác (xin ghi rõ)	
Y tế		Quỹ khác (xin ghi rõ)	
Phương tiện đi lại		Quỹ khác (xin ghi rõ)	
Học vấn		Quỹ khác (xin ghi rõ)	
Tổng cộng			

Các chi phí có thể được giảm bớt hoặc loại bỏ

Tổng cộng	

Ghi chú: Việc thu thập và chia sẻ dữ liệu đều tuân theo chính sách bảo mật dữ liệu của Giáo Hội, anh chị em có thể xem chính sách đó tại privacynotice.churchofjesuschrist.org.

Kế Hoạch Tự Lực Cánh Sinh—tiếp theo

Họ và Tên

Bước 3: Nguồn trợ giúp nào có sẵn?

Các nguồn trợ giúp và kỹ năng của cá nhân

Sự giúp đỡ và các nguồn trợ giúp có sẵn từ các thành viên trong gia đình (cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, và những người khác)

Các nguồn trợ giúp thích hợp từ cộng đồng

Bước 4: Kế hoạch cá nhân của tôi hoặc của gia đình tôi là gì để trở nên tự lực hơn?

Là một phần kế hoạch của anh chị em, hãy cân nhắc việc tham gia vào một nhóm tự lực cánh sinh.

<i>Các nguồn lực và kỹ năng cần thiết để trở nên tự lực</i>	<i>Các bước cần phải thực hiện</i>	<i>Hạn tới bao giờ</i>

Bước 5: Công việc hoặc sự phục vụ nào tôi sẽ đóng góp để đền đáp cho bất cứ sự trợ giúp nào tôi có thể nhận được?

Những ý kiến để chia sẻ với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh

Sau khi đã hội ý với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh, hãy mô tả công việc hoặc chỉ định phục vụ mà anh chị em sẽ làm

Cam kết

Chữ ký của tín hữu

Ngày

Chữ ký của người phối ngẫu

Ngày